

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ			
1.1 เรื่องประธานแจ้ง			
- ไม่มี -			
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง			
<p>1.2.1 กรรมการลาประชุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ดร.ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ นายกสภา มทร.กรุงเทพ 2) ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ตะวันออก 3) รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภา มทร.ศรีวิชัย 4) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ <p>กรรมการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภา มทร.ธัญบุรี โดยมอบหมายให้ ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมแทน 2) ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน โดยมอบหมายให้ ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมแทน 3) ผศ.ดร.อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดี มทร.ตะวันออก โดยมอบหมายให้ รศ.ประวิตร พุทธานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย เข้าร่วมประชุมแทน 	เลขานุการ ทปนอ.มทร.	รับทราบ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม			
2.1 รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560	เลขานุการ ทปนอ.มทร.	รับรองรายงานการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ดึงเอกสารรายงานการประชุม จำนวน 38 หน้า โดยไม่มีการแก้ไข	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560	เลขานุการ ทปนอ.มทร.	รับทราบสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 จำนวน 4 หน้า	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน			
3.1 รับทราบรายงานความก้าวหน้านักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	มทร. 9 แห่ง	รับทราบรายงานความก้าวหน้านักเรียนทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเห็นชอบมอบดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาดำเนินการดังนี้ 1) ผลักดันให้นักเรียนทุนฯ จำนวน 4 ราย จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Institut Universitaire de Technologie (IUT) ประเทศฝรั่งเศส 2) ถอดบทเรียน (debrief) จากประสบการณ์ของนางสาวนพพร เพิ่มทรัพย์ จากการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Institut Universitaire de Technologie (IUT) ประเทศฝรั่งเศส ในระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุนฯ รุ่นต่อไป ในช่วงที่เดินทาง	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและมทร.ธัญบุรี และมทร.ล้านนา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		<p>กลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560</p> <p>2. มอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาดำเนินการดังนี้</p> <p>1) ควรหาโอกาสในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องทุนสายวิชาชีพ ที่จะรองรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ได้ฝึกงาน หรือมีโอกาสดำเนินการต่อในระดับที่สูงขึ้นด้านสายอาชีพ เพื่อกลับมาเป็นครูช่างให้กับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในระยะเวลาประมาณ 15 ปี</p> <p>2) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษา ในประเทศไทย กับวิทยาลัยเทคนิค (Kosen) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้ เป็นเหมือนวิทยาลัยเทคนิค (Kosen)</p> <p>3) หาวิธีการ แนวทางในการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับวิทยาลัยเทคนิค (Kosen) จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะต้องกำหนดกรอบความร่วมมือให้ชัดเจน</p>	
3.2 พิจารณาการจัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	มทร.กรุงเทพ	เห็นชอบมอบดำเนินการดังนี้	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และมอบคณะกรรมการยกร่าง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระ	หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		2. ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 3. ให้คณะกรรมการยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปจนครบกระบวนการ 4. ให้ประธานยกร่าง แก้ไข เพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. กำหนดวันประชุม โดยให้ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ลงนามหนังสือเชิญประชุม	เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 พิจารณาการของบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566)	มทร.อีสาน	เห็นชอบและมอบคณะทำงาน 1. จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 – 2566) ที่ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าว 2. ขอให้มีการรายงานความคืบหน้าอีกครั้ง (update) ภายในระยะเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็น ภาคผนวก (Annex) หรือ เอกสารอ้างอิง (Reference Research Material) ในการ Package Projects to Engagement 3. ขอให้รายงานความก้าวหน้าทุกครั้ง ได้แก่ การใช้งบประมาณในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยใช้ งบประมาณของมหาวิทยาลัยจำนวนเท่าใด ได้รับ งบประมาณแผ่นดินจำนวนเท่าใด และนำไปดำเนินการเรื่องใดบ้าง ที่เป็น Output Outcome	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและมอบคณะทำงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา			
4.1 พิจารณาการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธาน คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดตั้งกระทรวง อุดมศึกษา พร้อมกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ	มทร. 9 แห่ง	รับทราบข้อมูลการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและกลุ่มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ได้ฝากข้อคิดเห็นไว้ในการประชุมครั้งนี้แล้ว	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
4.2 พิจารณารายงานผลการเข้าร่วมประชุมเตรียมการ ฝ่ายไทย สำหรับการประชุม 6 th Taiwan – Thailand Higher Education Forum เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560	มทร.กรุงเทพ	เห็นชอบและมอบดำเนินการดังนี้ 1. การประชุมโต๊ะกลม (Roundtable) มอบให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งผู้แทนจำนวน 1 ราย เข้าร่วม นั่งประชุมโต๊ะกลม และจัดทำ Paper สำหรับการนำเสนอ 2. การประชุมกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม (Track) 1) Track A : Smart Agriculture/ Biotechnology & Medicare มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ส่งผู้แทน เข้าร่วมเป็นประธาน จำนวน 1 ราย และจัดทำ Paper สำหรับการ นำเสนอ 2) Track B : Smart Engineering & Technology เห็นควร มอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ส่งผู้แทนเข้าร่วม เป็นประธาน จำนวน 1 ราย และจัดทำ Paper สำหรับการนำเสนอ 3) Track C : Business and Tourism เห็นควรมอบให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ส่งผู้แทนเข้าร่วม จำนวน 1 ราย และจัดทำ Paper สำหรับการนำเสนอ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติ ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		<p>3. ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จัดทำข้อมูลและเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้</p> <p>1) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศได้หวั่น เช่น บันทึกร่วมมือ การส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ มหาวิทยาลัยในประเทศได้หวั่น จัดทำเป็น 1 Paper</p> <p>2) การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมครั้งนี้จะต้องไปด้วย Paper ไม่ควรไปด้วยการหาหรือด้วยวาจาเพียงอย่างเดียว</p>	
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ			
<p>5.1 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)</p>	<p>มทร. 9 แห่ง</p>	<p>รับทราบและเข้าสู่พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาหารือร่วมกันสำหรับแนวทางการดำเนินการร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในอนาคต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การใช้จุดเด่นที่มีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านวิชาชีพ 2. การสร้างบุคลากรให้มี Profile ใหม่ 3. การผลิตบุคลากรใหม่ (Super Clusters) ครูวิชาชีพที่ใหญ่ขึ้น โดยมีโครงสร้างรองรับ 	<p>เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

ระเบียบวาระ	หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
5.2 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการด้านต่าง ๆ อาทิ นวัตกรรม ที่จะสนับสนุน Thailand 4.0 / EEC-I / Aviation ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.	มทร.กรุงเทพ	รับทราบและขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พร้อมผู้บริหาร และคณะทำงาน เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) พร้อมทั้งหารือแนวทางการร่วมมือโครงการด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ฝ่าย	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ			
6.1 กำหนดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4/2560	มทร.ธัญบุรี	เห็นชอบและมอบดำเนินการดังนี้ 1. เห็นชอบให้มีการจัดประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ) 2. มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ทำหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และมอบเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
6.2 ที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ดำเนินการ	มทร. 9 แห่ง	<p>เห็นชอบและมอบดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ติดต่อบริษัทเอกชนเรื่องการเรียนรู้เชิงรุก ศ.(พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการเส้นทางสายไหม “อีโบลู อีลู่” (One Belt, One Road) ในการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2. มอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง พิจารณาดำเนินการดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีเรื่องใดบ้าง และจะดำเนินการเรื่องใดต่อไป 2) การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีเรื่องใดบ้าง 3) เรื่องใดบ้างที่จะเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเฉพาะเรื่อง Engagement ที่จะต้องเดินไปข้างหน้า <p>ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.</p>	เลขานุการ ทปนอ.มทร. แจ้งมติที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มทร. ให้ มทร. 9 แห่งทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระ	หน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบ	มติที่ประชุม ทปนอ.มทร.	ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ทปนอ.มทร.
		2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.			



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขานุการที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล